

อบต.คลองเหล็ก
เลขรับที่ ๑๒
วันที่ ๑/๑๗/๒๕๖๓

ที่ทำการกำนันตำบลคลองเหล็ก

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

วิมล/๓๓ ๐๖๓
- สอน/๑๓๓๓๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเหล็ก

(นางอภิสร่า ปวงแก้ว)

อ้างถึงหนังสือขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเหล็ก ที่ พช ๗/๓๒๐๑/๖๒๐ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒
มกราคม ๒๕๖๔ ให้หมู่บ้านประชุมประชาคม การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อทบทวนแผนงานโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่
ปรากฏในแผนชุมชน เพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านลำป่าสักมูล หมู่ที่ ๗ ได้ดำเนินการประชุมประชาคมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเหล็กทราบตามเอกสารที่แนบมาด้วย
แล้ว และขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเหล็ก ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายระพิน ยอดตะเภา)

กำนันตำบลคลองเหล็ก

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ขนาด	งบประมาณ				หมายเหตุ	
			๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔		๒๕๖๕
๑	โครงการพัฒนาเมือง 100 ม.					✓	✓	

(.....) ผู้รับรองข้อมูล

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ๗. ต.ระแงะ

(.....) ผู้รับรองข้อมูล

(.....) ผู้รับรองข้อมูล

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒

สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒

<p>6. ด้านการเมือง การบริหาร</p> <p>6.1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง</p> <p>6.2 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองในระบบอบ ประชาชนปไต่ย</p> <p>6.3 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม</p> <p>6.4 โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วม</p>				<p>/</p> <p>/</p> <p>/</p> <p>/</p>		
--	--	--	--	-------------------------------------	--	--

<p>3. ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p> <p>3.1 โครงการอบรมให้ความรู้กับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง</p> <p>3.2 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก</p> <p>3.3 โครงการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพติด</p> <p>3.4 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมปากมดลูกและมะเร็งลำไส้</p> <p>4. ด้านเศรษฐกิจ</p> <p>4.1 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจสุขภาพคน</p> <p>4.2 โครงการอบรมปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร</p> <p>4.3 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านอินทรีย์ชีวภาพ</p> <p>4.4 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก</p> <p>5. ด้านคนและสังคม</p> <p>5.1 โครงการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน</p> <p>5.2 โครงการสนับสนุนงบประมาณการแข่งขันทักษะฝีมือชนนรรรมพื่อนแถบลา</p> <p>5.3 โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน</p> <p>6. ด้านการเมือง การบริหาร</p> <p>6.1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง</p> <p>6.2 โครงการอบรมให้ความรู้การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย</p>	/	/	/	/	/	/	/
---	---	---	---	---	---	---	---

บันทึกการประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

บ้านลำป่าสักมูล หมู่ที่ ๗ ตำบลคงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านลำป่าสักมูล

เริ่มประชุมเวลา ๑๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านลำป่าสักมูล

-อำเภอเมืองเพชรบูรณ์แจ้งให้หมู่บ้านที่มีกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ดำเนินการจัดทำแผนงานในการดำเนินงานของปี ๒๕๖๒ จึงขอแจ้งให้สมาชิกกองทุนแม่ให้ทราบในแผนงานของกองทุนครั้งนี้การประชุมสมาชิกอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง รับผิดชอบสมาชิกทุก ๖ เดือน รับรองครัวเรือนปลอดภัยเสพติด ๖ เดือน/ครั้ง จัดระดมทุนสมทบกองทุนแม่ปี ละ ๑ ครั้ง เผื่อระวางปัญหาเสพติด สนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ สนับสนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟ ทุกวันที่ ๑๒ สิงหาคม จัดพิธีถวายพระพร และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

-แจ้งสมาชิกเงินออมกองทุนแม่ของแผ่นดินให้นำสมุดเงินออมมาตรวจสอบกับบัญชีของคณะกรรมการถ้าไม่ตรงกันจะได้ตรวจสอบความถูกต้อง และสมาชิกท่านใดที่ยังส่งเงินออมไม่ตรงตามกำหนดก็ขอให้นำเงินมาส่งกับคณะกรรมการให้เรียบร้อยด้วย

-แจ้งสมาชิกเงินออมกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มาตรวจสอบจำนวนเงินออมของสมาชิก ทางคณะกรรมการได้สรุปยอดของปี ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วจะติดประกาศไว้ที่ทำการกำนัน

-แจ้งครัวเรือนที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินทางคณะกรรมการจะเปิดรับสมัครทุกเดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร แต่ถ้าสมัครเป็นสมาชิกแล้วจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกองทุนแม่ และจะได้รับสวัสดิการจากกองทุนแม่ตามระเบียบที่ตั้งไว้

๑.๒ การจัดกิจกรรมจิตอาสา

-การจัดกิจกรรมจิตอาสาสำหรับเดือนนี้รอคำสั่งจากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์อีกครั้ง

๑.๓ สาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

-สาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ แจ้งสถานการณ์ใช้เสื่อตอกในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ สรุปเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีรายงานพบผู้ป่วยจำนวน ๔๙๕ ราย ส่วนใหญ่พบอยู่ในกลุ่มอายุ ๑๕-๒๔ ปี ดังนั้นก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ได้ช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณรอบ ๆ บ้านและสิ่งที่จะเป็นที่วางไข่ของลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรค เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของใช้เสื่อตอก

-มาตรการเฝ้าระวังจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โควิด๒๐๑๙ การป้องกันให้สวมใส่หน้ากากอนามัยคลุมปิดจมูก ปากคาง ล้างมือให้สะอาดด้วยแอลกอฮอล์เจล(การต่อयाตค)การจัดประชุมจัดกิจกรรม ไม่เกิน ๑๐๐ คน ถ้าเกินพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑ ตรม./คน งานบุญ งานบวช งานแต่ง ถ้าเลื่อนได้ให้เลื่อน ถ้าเลื่อนไม่ได้ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ห้ามมีดนตรี ถ้าเดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ต้องเข้ามาตรการกักตัว ๑๔ วัน การเดินทางทางข้ามจังหวัดต้องขออนุญาตเดินทางออกพื้นที่จากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ห้ามมีบ่อนการพนันในพื้นที่ งดการซ้อมโก่ ปิดสนามชนไก่ ห้ามมีการพนันในงานศพ เดินทางออกจาก จว.พช.ต้องขอใบอนุญาตเดินทางออกนอกพื้นที่ โดยให้นำ สน.บัตร ประชา.ไปแนบการขออนุญาต ๒ ฉบับ ผู้ที่เดินทางมาจาก จว.จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง สมุทรสาคร ถ้าเดินทางเข้ามา

จว.พช. ต้องเข้ามาตรการกักตัวของจังหวัด ๑๔ วัน สถานที่ที่ จว.พช.จัดให้ ถ้าไม่มีความจำเป็นให้เลื่อนการเดินทางไปก่อนจนสถานการณ์จะปกติ

๑.๔ ประปาหมู่บ้าน

- แจ้งสมาชิกผู้ใช้น้ำที่ยังไม่ได้นำเงินค่าน้ำประปาหมู่บ้านนำเงินมาชำระให้เรียบร้อย เพื่อจะได้รวบรวมเงินไปชำระค่าไฟฟ้าขอความร่วมมือจากสมาชิกผู้ใช้น้ำได้ช่วยกันดูแลระบบท่อส่งน้ำด้วยถ้ามีการรั่วก็ขอให้แจ้งทางคณะกรรมการเพื่อจะได้ไปทำการซ่อมแซมและให้ซ่อมปั้มน้ำในครัวเรือนเพื่อสำรองใช้กรณีประปาหมู่บ้านในช่วงฤดูแล้งมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอ

๑.๕ การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพสัตว์

-อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ แจ้งเรื่องการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ ขอความร่วมมือทุกคนให้สอดส่องดูแลบุตรหลานที่อยู่ในการปกครอง และช่วยกันเฝ้าระวังการเข้ามาของยาเสพติด ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้า ผู้เสพ หรือแม้กระทั่งกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ทัน่วงที

-อำเภอเมืองเพชรบูรณ์แจ้งให้ดำเนินการขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน เพื่อลดผลกระทบของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวช โดยให้ชุดปฏิบัติการตำบลค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต พร้อมติดตามช่วยเหลือ ดูแล และนำตัวเข้าบำบัดฟื้นฟู เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขในหมู่บ้าน

๑.๖ สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

-สนง.เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้พื้นที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นข้อในการวางแผนการตลาด ช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติด้านต่าง ๆ และเข้าร่วมโครงการตามนโยบายของทางรัฐบาล

๑.๗ สนง.ปศุสัตว์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

-สนง.ปศุสัตว์ อ.เมือง ได้เปิดทำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี ๖๔ เพื่อให้ได้ข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นปัจจุบัน และใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ได้ในอนาคต หลักฐานการขึ้นทะเบียน โดยใช้บัตรประชาชน ภาพถ่ายสถานที่เลี้ยงสัตว์ และแจ้งจำนวนสัตว์ที่เลี้ยงที่ สนง.ปศุสัตว์ อ.เมือง (ปศุสัตว์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์)

๑.๘ สนง.ทะเบียนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

-ศูนย์ทะเบียนโรคติดต่อมีบุคลากรเพิ่มขึ้นพร้อมให้บริการตามเวลา ดังนี้ จันทร์ - อากาศิย เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ขอให้ประชาชนไปรับบริการได้ โดยไม่มีการพักเที่ยงงานที่รับให้บริการได้แก่ งานทะเบียนราษฎร ย้ายเข้า-ออก แจ้งเกิด แจ้งตาย บัตรประจำตัวประชาชน

๑.๙ อบต.ต.มุดเหล็ก

-กองทุนธนาคารขยะตำบลตมุดเหล็ก แจ้งให้สมาชิกตรวจสอบเงินออมในบัญชีของสมาชิกมีครบจำนวน ๓๐๐ บาท ตามระเบียบของกองทุนหรือไม่ ถ้าไม่เต็มตามจำนวนให้นำขยะไปจำหน่ายกับทางกองทุนหรือนำเงินไปสมทบ

๑.๑๑ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

-แจ้งเกษตรกรผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งเพื่อทำพิธีผลทางการเกษตรให้ท่านดูปริมาณในคลองสาธารณะ และน้ำที่ท่านมีไว้ในพื้นที่เพียงพอหรือไม่ จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดสรรน้ำในคลองสาธารณะประโยชน์ และลดความขัดแย้งของคนในหมู่บ้าน ส่วนน้ำที่จะกักเก็บไว้ทำระบบประปาหมู่บ้านบริเวณคลองที่ขุดลอกไว้บริเวณคลองวัดอินทรศักดิ์ จะสงวนไว้เพื่อทำประปาหมู่บ้านห้ามสูบเพื่อการเกษตรโดยเด็ดขาด

๑.๑๒ งานกาชาดมะขามหวาน

-เลื่อนการจัดงานกาชาดมะขามหวานไปไม่มีกำหนด แต่การจับฉลากกาชาดยังมีอยู่เหมือนเดิมโดยจะจับฉลากกาชาดในวันที่ ๓๑ มกราคม เวลา ๑๔.๐๐ น.ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

๑.๑๓ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัย

-น้ำเพื่อการเกษตร

-น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

-ประกาศควบคุมหมอกควัน

-ประกาศควบคุมไฟป่า

๑.๑๔ สัสดีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

-แจ้งให้ชายไทยที่เกิดปี ๒๕๔๑ ไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน ได้ที่สัสดีอำเภอในวันเวลาราชการ

๑.๑๕ กองทุนหมู่บ้าน

-แจ้งให้สมาชิกมารับเงินปันผลของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน

๑.๑๖ สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓

-ตามเอกสารแนบท้าย

วาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

-ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลงมดเหล็ก มีหนังสือมายังหมู่บ้านเพื่อให้หมู่บ้านประชุมการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งผู้นำหมู่บ้านได้รับเรื่องจากประชาชนในพื้นที่ เรื่องน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมมีมติรับรองการเสนอโครงการจำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๓ คือโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

-มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบตามที่เสนอ

วาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ -ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา ๒๑.๐๐ น.

(นายอมรเทพ ศรีคง)

(นายระพีณ ยอดและ)

ผู้บันทึกการประชุมผู้ตรวจบันทึกการประชุม

